

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๒/๑๔



รับที่	๗๐
รับที่	๗
รับที่	๗
รับที่	๗

๑๗.๑๒.๕๔  
๔ พ.ค. ๖๔  
๑๗.๕๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รับที่ ๗๐  
รับที่ ๗  
รับที่ ๗  
รับที่ ๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม

เรื่องที่ .....

มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ... ๕ ส.ค. 2564

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๒๑๗๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ โครงการที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบในหลักการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจำนวน ๓ รายการ (ภายใต้โครงการจำนวน ๒ โครงการ) ได้แก่

๑. รายการชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๓,๓๘๑.๐๐ ล้านบาท (ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

๒. รายการชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๕ วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๑,๒๓๐.๐๐ ล้านบาท (ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

โดยทั้ง ๒ รายการดังกล่าว คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีมติเห็นชอบในหลักการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ มีมติให้ดำเนินโครงการและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการ พร้อมทั้งขอรับการจัดสรรงบประมาณให้สามารถดำเนินการในระยะปีแรกที่สามารถดำเนินการได้ก่อน สำหรับส่วนที่เหลือให้นำไปบรรจุไว้ในแผนแม่บทและกำหนดเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อไม่ให้ผูกพันงบประมาณมากเกินไป และหากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณปกติได้ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) และสำนักงบประมาณพิจารณาแหล่งเงินกู้ต่อไป ทั้งนี้ ในการวางแผนงบประมาณรายปีของโครงการ เห็นควรให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการได้จริงในพื้นที่ รวมทั้งกรอบการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานที่ผ่านมาแล้ว ควรวางแผนจัดทำงบประมาณให้เกิดความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

๓. รายการ...

๓. รายการประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง วงเงินงบประมาณ ทั้งโครงการ ๑,๑๔๐.๐๐ ล้านบาท (ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีมติเห็นชอบในหลักการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีมติให้ดำเนินโครงการและเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มโครงการที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แต่ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้คณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้ว จำนวน ๔ รายการ (ภายใต้โครงการจำนวน ๒ โครงการ) ได้แก่

๑. รายการปรับปรุงคลองระบายน้ำหลาก D๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑ (ภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี) ในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน โครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้ กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาอุทกภัย พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนำเสนอเป็นแผนบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยแยกกิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบและระบุเป้าหมายการดำเนินการให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมในทุกมิติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

๒. รายการระบบท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ - หนองค้อ - บางพระ สัญญาที่ ๑ สัญญาที่ ๒ และสัญญาที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๓ รายการ (ภายใต้โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ - หนองค้อ - บางพระ จังหวัดชลบุรี) ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้ ชะลอโครงการและได้มอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการทบทวนการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม เนื่องจากยังขาดความชัดเจน รวมทั้งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำ ไม่เพียงพอต่อการผันน้ำร่วมด้วย

ดังนั้น รายการในกลุ่มที่ ๒ ทั้ง ๔ รายการดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน พิจารณาดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จก่อน แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน และแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเกียรติ ประจำวงษ์)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มบริหารการประชุม กนช.

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๒๑๒ / โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๑